

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๕๕๐๒



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยประธานได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑. มอบหมายให้ศปก.อำเภอทุกอำเภอ ติดตามข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ครบกำหนดจะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม ๓) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำสรุปรายชื่อดังกล่าว โดยให้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม ๓) และรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน</p> <p>๒. เน้นย้ำให้อำเภอทุกอำเภอประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้แสดงความประสงค์ให้เด็กนักเรียนอายุ ๕ – ๑๑ ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอที่จะป้องกันโรคโควิด – 19</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>
๒	<p>การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)</p> <p>๑. เน้นย้ำให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักตัวชั่วคราว รวมไปถึงดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีพบการแพร่ระบาดในสถานศึกษา และให้ประสานความร่วมมือกับ CDCU ในพื้นที่เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๓	<p>ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือกับคณะทำงาน ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ Infographic แนวทางการปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้ศปก.อำเภอทุกอำเภอใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทราบ</p>	<p>๑. คณะทำงานติดตาม และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๔	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามที่คณะทำงาน ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอ จำนวน ๒ กิจกรรม</p> <p>๑) การจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่</p>	ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด</p>	
๕	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ คำสั่ง ได้แก่</p> <p>๑) คำสั่งปิดพื้นที่หอพักป่าบัวจันทร์ ลุงทองอิน เลขที่ ๙๔/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน</p> <p>๒) คำสั่งปิดพื้นที่บ้านสหกรณ์ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่อน เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน</p>	ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
๖	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสำหรับเด็ก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กนักเรียนอายุ ๕ – ๑๑ ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19</p>	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕